

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ศิลปวัฒนธรรม	
Date : - 6 ส.ย. 2561	Page : 5	No :

คนคิด คนเขียน

แพะรับบาป

3

เห็น ข่าวบรรดาข้ามน้ำใช้ “ระบอบทักษิณ” คือชกตัวด้วยความดีใจ บางรายถึงกับเก็บอาการไว้ไม่อยู่ ออกมาดูหมิ่นดูแคลนกระบวนการยุติธรรมบ้านเรา ที่ไม่สามารถนำคนกระทำความผิดมาลงโทษได้ ก็ได้แต่สะท้อใจ

เรื่องของเรื่องก็มาจากแหล่งข่าวใกล้ชิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนอก มาเปิดเผยผ่านบีบีซีไทยว่า ขณะนี้อดีตนายกรัฐมนตรีที่ลี้ภัยในต่างแดนเพราะคดีจำนำข้าว กำลังอยู่ระหว่างการทำกันในประเทศอังกฤษ พร้อมนายทักษิณ ชินวัตร พี่ชาย โดยการเยือนล่าสุด น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ใช้หนังสือเดินทางของประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป หรือวีซ่าเข้าทำนุในอังกฤษเป็นระยะเวลา 10 ปี “วีซ่านี้ทำให้เข้า-ออกอังกฤษได้ตลอด อยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน”

ข่าวในจีนเดียวกันยังระบุว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางออกจากประเทศไทยก่อน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดอ่านคำพิพากษาคดีปล่อยปลดละเลยให้เกิด การทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ครั้งแรกเมื่อ 25 ต.ค. 2560 ท่ามกลางกระแสข่าวขอลี้ภัยที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคเพื่อไทยเปิดเผยกับบีบีซีไทยเมื่อเดือน ต.ค. ปีที่แล้วว่า ประเทศอังกฤษถือเป็น “ขั้วภูมิ” ที่เหมาะสมที่สุดที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์จะไปปักหลักใช้ชีวิตครับ...ใครอ่านข่าวจีนนี้ได้อย่างละเอียด จะรู้ทันทีว่า อดีตนายกฯ หญิงคนแรกของประเทศไทย ใช้หนังสือเดินทางของประเทศอื่น อันเนื่องมาจากทางราชการไทย ได้ยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไปหมดแล้ว

ส่วนการได้หนังสือเดินทางของประเทศอื่นนั้น ก็น่าจะมาจาก การนำเงินเข้าไปลงทุน การอาศัยคอนเนกชันในต่างแดน เพราะบางประเทศเปิดกว้างให้นักลงทุน ไม่สนใจสถานภาพ หรือคดีความที่ค้างมาแต่หนหลัง พูด่าง ๆ เงินคือพระเจ้านั่นแหละ เขียนถึงเรื่องนี้ ก็อดชื่นชมประเทศไทยไม่ได้ เรายังมีหลักการ และยึดถือความถูกต้อง

ถ้าจะเป็นเรื่องแปลกขึ้นมา ก็คงจะเป็นเรื่องราวในทำนองว่า สองอดีตนายกฯ ตระกูล “ชินวัตร” ยังมีเอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และการเดินทางไปไหนมาไหนของบ้านเรา นั่นล่ะจะแปลกที่สุด และคงต้อง ไปตามหาคนรับผิดชอบ มาลงโทษตามกฎหมายทันที

ไท่หลงมาอ่านข่าวจีนนี้กันอีกซักครั้ง เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ศาลฎีกา นายชีพ.จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา เจ้าของสำนักงานคดีจำนำข้าว พร้อมองคมนตรีรวม 9 คน ได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อม.22/2558 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ อายุ 49 ปี อดีตนายกฯ เป็นจำเลย ในความผิดฐาน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งทำให้รัฐเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท โดยตัดสินจำคุก ไม่รอลงอาญา

อย่าลืมว่าอดีตนายกฯหญิง เธอไม่ได้เดินทางไปรับฟังคำพิพากษา หลบหนีออกนอกประเทศไปก่อน มาถึงวันนี้ยังไม่รู้เลยว่า เดินทางไปด้วยวิธีการ และรูปแบบอะไร มีหน้าซ้ำ กระบวนการยึดทรัพย์ ก็ยังเดินทางไปไม่ได้

ว่าง ๆ นายทักษิณน่าจะส่งคนไปเยี่ยม “นายบุญทรง เตริยาภิรมย์” อดีต รมว.พาณิชย์ ที่ถูกศาลฎีกาฯ ตัดสินจำคุกเป็นเวลา 42 ปี ในข้อหาทุจริตเกี่ยวกับข้าว ดูเหมือนนักการเมืองรายนี้ ต้องเผชิญวิบากกรรม อีกหลายสำนวน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าเกษตรไปขายยังต่างประเทศ

บางทีนายบุญทรง อาจอยากบอกอะไรผ่านไปถึงสองอดีตนายกฯ นามสกุลชินวัตรได้บ้าง เพราะบุคคลทั้งสองสามารถเดินทางไปไหนมาไหน ได้ตามใจปรารถนา ส่วนอดีต รมว.พาณิชย์ ต้องขอมรับโทษ ไม่มีโอกาสเดินทางไปไหนมาไหน

ถึงต้องบอกว่า ชะตากรรมของนายบุญทรง คงทำให้เห็นการเมืองหลายคน ได้ตระหนักว่า การขอมรับใช้ ตามคำสั่งไม่ถูกต้อง บั้นปลายของชีวิตจะจบด้วยวิธีการอย่างไร ซึ่งใครจะเรียกว่า เป็นแพะรับบาป หรือยอมตายแทนนายก็สุดแล้วแต่

สำคัญมากกว่านั้น สำนวนในคดีโครงการรับจำนำข้าว เป็นเรื่องทุจริตและคอร์รัปชัน หากใครคิดว่าเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งหรือได้ร้ายก็ช่วยออกมาพุดดั่ง ๆ ให้สังคมได้เห็นหน้าเห็นตาหน้าอเยอะครับ.

“เขียนขัณฑ์”

MIC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ข่าวหุ้น	
Date : 6 มิ.ย. 2561	Page : ๒	No :

ศาลสั่งงกขายสินทรัพย์AQ

• เฉพาะประมวลของวันนี้ เหตุมีผู้ยื่นคัดค้าน

AQ เพยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้งดขายทรัพย์สิน 4,300 ไร่เฉพาะนัดแรกวันนี้ หลังมีผู้ยื่นคัดค้าน พร้อมนัดไต่สวนคำร้อง 14 มิ.ย.นี้

บมจ.เอควิว เอสเตท (AQ) แจ้งว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยกเลิกคำสั่งที่ให้งดการขายที่ดินตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และยกเลิกวันนัดวันที่ 8 มีนาคม 2561 นั้น หลังจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีประกาศขายทอดตลาดที่ดิน 4,300 ไร่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 โดยกำหนดการขายทอดตลาด 4 นัด ดังนี้ นัดแรก วันที่ 6 มิถุนายน 2561, นัดที่สอง วันที่ 27 มิถุนายน 2561, นัดที่สาม วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และนัดที่สี่ วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ต่อมานางสาวเจริญ อยู่คงธรรม ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม.ช 1/2561 ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์

ร่วมในโฉนดที่ 610 เลขที่ 79 (เดิม 58) หน้าสำรวจ 276 ตำบลบ้านระกาศ (ระกาศ) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ปล่อยสิทธิทรัพย์สินส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้ร้อง

โดยต้องการให้แบ่งแยกโฉนดส่วนของผู้ร้องออกก่อนการขายทอดตลาด และได้แย่งที่ดินที่ยึดไว้ในวันนั้นเป็นการยึดเกิน โดยยึดที่ดินในส่วนของผู้ร้องไปด้วยมีพื้นที่ 60 ตารางวา และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องและให้งดการขายที่ดินก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยมีกำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งบริษัท โกลด์เด้น เทคโนโลยี อินดัสเทียล พาร์ค จำกัด ได้รับสำเนาคำร้องดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบที่สำนักงานบังคับ

คดีจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้มีคำสั่งงดการขายทรัพย์สินเฉพาะในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เนื่องจาก นางสาวเจริญ อยู่คงธรรม ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางคดีหมายเลขดำที่ สล.122/2561 ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ 610 เลขที่ 79 (เดิม 58) หน้าสำรวจ 276 ตำบลบ้านระกาศ (ระกาศ) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ปล่อยสิทธิทรัพย์สินส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้ร้อง โดยต้องการให้แบ่งแยกโฉนดส่วนของผู้ร้องก่อนการขายทอดตลาด และได้แย่งที่ดินที่ยึดไว้ในวันนั้นเป็นการยึดเกิน คือยึดที่ดินของผู้ร้องไปด้วยมีจำนวน 60 ตารางวา

โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้งดการขายทรัพย์สินเฉพาะในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

นอกจากนี้ AQ ยังแจ้งความสืบหน้าการบังคับคดีที่นายวิชัย กฤษดาธานนท์ ฟ้อง

บริษัทและพวก ต่อศาลแพ่ง คดีหมายเลข
ดำที่ พ.2899/2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2561 นัดไกล่เกลี่ย โดยบริษัท
ขอให้โจทก์ นายวิชัย กฤษดาชานนท์ ชำระ
หนี้ที่บริษัทสำรองจ่ายไปตามสัญญาจัดการ
ทรัพย์สินแทน โดยนัดพิจารณาขอหนี้ใน
วันที่ 2 เมษายน 2561 แต่ในวันดังกล่าว
โจทก์ปฏิเสธเงื่อนไข ดังนั้น กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยจึงยุติและสงคดีกลับ

ศาลนัดชี้สองสถานในวันที่ 21 พฤษภาคม
2561 ซึ่งในวันนัดชี้สองสถานนั้น โจทก์
ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง แต่จำเลย AQ
และพวกแถลงคัดค้านเพราะมีการฟ้องร้อง
จำเลยเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.240/2561
อย่างไรก็ตามศาลเห็นว่าการอนุญาตให้ถอน
ฟ้องเป็นดุลพินิจของศาล ศาลจึงสั่งอนุญาต
ให้ถอนฟ้อง

ทั้งนี้ คดีหมายเลขดำที่ พ.240/2561
เป็นคดีที่ บริษัท โปรเกรส พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด ฟ้อง AQ จำเลยที่ 1 นายอภิวุฒิ
ทองคำ จำเลยที่ 2 และนายวิรัตน์ เอี้ยว
อักษร จำเลยที่ 3 เพื่อขอให้เพิกถอนกรรมการ
และโอนหุ้นของบริษัท โกลด์เด็น เทคโนโลยี
อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด คิน โดยนัด
สืบพยานโจทก์วันที่ 11 กันยายน 2561 และ
นัดสืบพยานจำเลยวันที่ 12 กันยายน 2561
ซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องอีกคดีหนึ่ง ■

Source : มติชน (ตจว.)

Date : 6 มิ.ย. 2561

Page : 10

No: 61182575

ศาลเลื่อนตรวจหลักฐาน ฟ้องคดีคนอยากเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ศาลแขวงดุสิต ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอัยการศาลแขวงดุสิตเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิลิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายอนุสรณ์ อนุโณ คณบดีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายปิยรัฐ จงเทพ นายกสมาคมเพื่อเพื่อน และกลุ่มผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งรวม 41 คน ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 จากการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ คสช. ยุติการสืบทอดอำนาจและจัดการเลือกตั้งภายในปี 2561 ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

โดยในวันนี้จำเลยที่ได้รับการปล่อย

ชั่วคราวทั้ง 41 คนเดินทางมาศาล พร้อมด้วยนายอรรถศักดิ์ แทน ทนายความ โดยมีนายรังสิมันต์ โรม, นายสิริวิชญ์ เสรีวิวัฒน์ ได้เดินทางมาให้กำลังใจและร่วมฟังการพิจารณาคดีด้วย

นายอรรถศักดิ์กล่าวว่า ในวันนี้ก่อนเริ่มการตรวจพยานหลักฐาน จำเลยที่ 15, 16, 19 และ 20 ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลส่งสำนวนไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ว่าคำสั่ง คสช. ที่ 3/2558 นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งศาลได้นัดฟังคำสั่งว่าจะสั่งให้ส่งคำร้องดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ ในวันที่ 12 กรกฎาคม และให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ออกไปก่อน ซึ่งยังไม่ได้ระบุว่าจะมีการนัดครั้งต่อไปเป็นวันใด ซึ่งคงจะต้องหลังจากฟังคำสั่งวันที่ 12 กรกฎาคมก่อน

Source : มติชน (ดจว.)

Date : 6 มิ.ย. 2561

Page : 12

No: 61182583

ศาลนัดสืบพยานคดี'เบนซ์ เรซซิ่ง'

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดพร้อมคู่ความตรวจพยานหลักฐานครั้งที่ 2 ในคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญาเสพติด 10 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายอัครกิตต์ วรรณเจริญเดช หรือเบนซ์ เรซซิ่ง อายุ 30 ปี นักแข่งรถชื่อดัง, นายสรรเสริญ หรือเน็ต รสานนท์ อายุ 25 ปี และ น.ส.อังสุพร หรืออุ้ม อีนา อายุ 29 ปี เป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานฟอกเงินและสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบค้ายาเสพติด ซึ่งอัยการได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีการเบิกตัวนายอัครกิตต์ และนายสรรเสริญ จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และ น.ส.อังสุพร ทัณฑสถานหญิงกลาง เข้ารับฟังการตรวจพยานหลักฐาน

ทั้งนี้ ฝ่ายโจทก์ขอเวลาสืบพยานรวม 10 นัด ส่วนจำเลยที่ 1-3 ทนายความ อ้างพยานร่วมกันรวม 17 ปาก โดยมีจำเลยทั้งสามเป็นพยานด้วย โดยขอใช้เวลาสืบพยาน 4 นัด และได้ยื่นพยานเอกสารเสนอศาลอีก 1 รายการ ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้คู่ความทั้งสองฝ่ายนำสืบพยานบุคคลตามที่เสนอ โดยกำหนดนัดสืบพยานโจทก์-จำเลย รวม 14 นัด ระหว่างวันที่ 3-25 กรกฎาคมนี้ เวลา 09.00 น.